



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๒๓ มูลค่าข่าว ๑๕๕,๕๖๒.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ม.บูรพาเปิดสนามจักรยานวิทย์ยาเขต เครือข่ายบัณฑิตฉลอง 60ปีสถาปนามหาวิทยาลัย

ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เปิดศกษาว่า ในวันที่ 8 ก.ค.2558 มหาวิทยาลัยบูรพาจะครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย โดยจะจัดงานเฉลิมฉลองชื่องาน “ตรีสิกขสถานพัชรสมโภช” ซึ่งจะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี สำหรับกิจกรรมแรกที่เปิดตัวคือ กิจกรรมจักรยานทางไกล 3 วิทยาเขต มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-31 ธ.ค.นี้ จัดโดยเครือข่ายบัณฑิตเทา-ทอง ประกอบด้วยตัวแทนศิษย์เก่าจากคณะต่างๆ ของวิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน และมหาวิทยาลัยบูรพา โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้เป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับพื้นฐานภาคตะวันออก

ด้าน ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การศึกษาม.บูรพา กล่าวว่า กิจกรรมจักรยานทางไกล 3 วิทยาเขต มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1 นี้ เป็นการเชื่อมโยง 3 กิจกรรมเข้าด้วยกัน ได้แก่ 1.เชื่อมโยงพัฒนาการของมหาวิทยาลัยบูรพา จากวิทยาลัยวิชาการศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน และสุดท้ายมาเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา 2.สืบสานกิจกรรมการปั่นจักรยานที่มีมา

ช้านานของภาคบางแสนและมหาวิทยาลัยบูรพา และ 3.กิจกรรมจักรยานครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยบูรพาทั้ง 3 วิทยาเขต ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันให้รำลึกความหลังว่า ตั้งแต่อดีตนักศึกษามีการใช้จักรยานสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

“กิจกรรมจักรยานครั้งนี้ไม่เพียงแต่ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้ออกกำลังกาย แต่จะเป็นการปั่นจักรยานเชิงท่องเที่ยว เล่นกีฬา สดใส ร้อนและลดการใช้พลังงาน และสำหรับการเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องมีการฝึกซ้อมล่วงหน้าเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ในการแข่งขันครั้งนี้ ผู้จัดงานจะดูแลเรื่องความปลอดภัยทางสุขภาพ และความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นอย่างดี” คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การศึกษากล่าว

ด้านนายไพรัช ตันติศิริกุล โนนามเครือข่ายบัณฑิตเทา-ทอง กล่าวว่าการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 สนาม ดังนี้ สนามที่ 1 บางแสน-สัตหีบ-จันทบุรี ระยะทางกว่า 500 ก.ม. สนามที่ 2 จันทบุรี-สระแก้ว ระยะทาง 174 ก.ม. และสนามที่ 3 สระแก้ว-บางแสน ระยะทาง 182 ก.ม. โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภททีม 2-5 คน และประเภทบุคคล



8 วิทยาเขต - ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานแถลงเปิดตัวกิจกรรมจักรยานทางไกล 3 วิทยาเขต มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1 วันที่ 25-31 ธ.ค.นี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการฉลองครบรอบ 60ปีมหาวิทยาลัย

